

NGHỊ QUYẾT

Về công tác bảo vệ trật tự an toàn xã hội ở thành phố

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ điều 115 của Hiến pháp và điều 12 Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ;

- Sau khi nghe báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố về tình hình bảo vệ an ninh, trật tự an toàn xã hội ở thành phố, Hội đồng nhân dân thành phố nhận thấy tình hình chung đã có nhiều chuyển biến tích cực trên một số mặt trật tự xã hội, hạn chế được khá nhiều phức tạp, nhưng tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội tiếp tục diễn biến theo chiều hướng xấu ;

- Sau khi nghe ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố;

QUYẾT NGHỊ

1- Ủy ban nhân dân thành phố cần có biện pháp kiên quyết và có hiệu quả nhằm tăng cường hiệu lực quản lý của chính quyền Nhà nước, giữ nghiêm pháp luật, trên cơ sở đó mà lập lại trật tự xã hội, kỷ cương pháp luật trên địa bàn thành phố.

Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện chỉ thị số 01, 03 của Ủy ban nhân dân thành phố về tăng cường một số biện pháp cấp bách lập lại trật tự kinh tế, văn hóa, xã hội ở thành phố, theo kế hoạch số 35 ngày 5/7/1989 của Ban chỉ huy thống nhất đã đề ra, nhằm tạo sự chuyển biến tốt về an ninh chính trị, an toàn xã hội trong 6 tháng cuối năm 1989.

Trước mắt, cần tập trung đấu tranh chống buôn lậu hàng nước ngoài, bảo vệ hàng nội địa của thành phố, chống việc kinh doanh trái phép, kiên quyết đấu tranh chống tội phạm hình sự, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, nghiêm trị bọn cố ý hành hung nhân viên Nhà nước khi thi hành nhiệm vụ.

Quản lý chặt chẽ các hoạt động và kinh doanh văn hóa phẩm nhất là đối với kinh doanh video và xuất bản các loại sách có nội dung phản động, đòi trụ, kích động bạo lực. Nghiêm cấm các hộ dân và cơ quan Nhà nước sử dụng video để kinh doanh.

Giữ gìn tốt hơn trật tự lưu thông trên đường phố, phân luồng chia tuyến cho các loại xe lưu thông, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm luật lệ giao thông, kiên quyết giải tỏa các bến bãi lập trái phép trong nội thành và các trường hợp kinh doanh vận tải trái phép.

2- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật trong cán bộ, nhân dân và lực lượng vũ trang; đưa giáo dục pháp luật vào các cơ quan xí nghiệp, trường học, các đoàn thể quần chúng nhằm làm cho mọi người hiểu được luật pháp và thực hiện đúng theo pháp luật.

Kiên quyết thực hiện nguyên tắc : “Mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật” đã được ghi trong Hiến pháp. Mọi vi phạm phải được xử lý nghiêm minh, nhanh chóng, kịp thời để khôi phục niềm tin của nhân dân đối với pháp luật Nhà nước và sự quản lý của chính quyền thành phố.

3- Các cơ quan có chức năng thi hành và bảo vệ pháp luật phối hợp với các đoàn thể quần chúng phát động phong trào toàn dân thành phố tham gia bảo vệ trật tự, an toàn xã hội, thực hiện nếp sống văn minh, theo pháp luật ở thành phố.

4- Các đoàn thể quần chúng, các cơ quan báo chí, đài phát thanh, đài truyền hình có trách nhiệm hợp tác chặt chẽ với các ngành chuyên môn để thông tin kịp thời, chính xác những điển hình tích cực trong công tác giữ gìn an ninh trật tự xã hội, phê phán mạnh mẽ những hiện tượng tiêu cực và khen thưởng thích đáng những công dân dũng cảm đấu tranh chống tội phạm.

5- Giao cho Ủy ban nhân dân thành phố có kế hoạch cụ thể chỉ đạo thực hiện các chủ trương, biện pháp đề ra trong nghị quyết này để báo cáo kết quả trong kỳ họp thứ 18 Hội đồng nhân dân thành phố.-

**T/M CHỦ TỊCH ĐOÀN KỲ HỌP 17
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ (KHÓA 3)
CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ
(Đã ký)
Nguyễn Vĩnh Nghiệp**